



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองตรวจราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๗๖

ที่ สธ ๐๒๐๕.๑๕ / *N/S* วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งมติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๑

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวง / สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ / รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม / หัวหน้างานทุกงาน ในสังกัดกองตรวจราชการ

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสรุปผลมติที่ประชุมสำนักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชัยนาทเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้ประชาสัมพันธ์ใน
Web site ของกองตรวจราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสุภโชค เวชภัณฑ์เมสัช)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการ



สรุปมติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ชัยนาทเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วาระประชุม	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	- ความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข :- ตามที่กรมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขโดยมี นพ.เสรี ตู้จินดา เป็นประธานนั้น ขณะนี้ได้แผนปฏิรูปแล้ว กสร.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อน มีประเด็น ๔ ประเด็นหลัก ๓ ประเด็นย่อย แต่เนื่องจากบางประเด็นมีคณะกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าร่วมทำให้กลไกการทำงานมีความซ้ำซ้อนอยู่ระหว่างหาวิธีให้เป็นกรรมการชุดเดียวกัน	
๒. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก	- เนื่องจากปีนี้พบว่าเป็นปัญหาหนัก ขอให้ดำเนินการควบคุมให้เต็มที่ เน้นมาตรการควบคุมโรคเข้มข้นทุกชุมชน ลดจำนวนผู้ป่วยให้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ราย ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ราย เมื่อสิ้นปี และควบคุมยุงพาหะ ให้ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนไม่เกินร้อยละ ๕ และไม่พบลูกน้ำยุงลายในสถานที่ สาธารณะ ทั้งนี้ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รองนายกฯเป็นประธานเปิดงาน kick off โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และ VDO conference ไปยัง ส่วนภูมิภาคครบทุกด้วย	- ผตร./สธน. - สำนักระบาดวิทยา กรม คร.
๓. การบริหารจัดการงบลงทุน และการเตรียมการงบลงทุนรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒	- ขอให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมงบลงทุนปี ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนแต่ละวิธีทุกรายการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สบป. และขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กำหนดประชุมเตรียมความพร้อมทั่วประเทศ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซนทรา แจ้งวัฒนะ โดย กบรส.จะส่งแบบ BOQ งานงวดเงิน ในวันประชุมดังกล่าว และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นที่เล็งดูแลการจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลชุมชนด้วย	- ผตร./สธน. - สบรส.
๔. Folic สาวไทยแก้มแดง	- จะนำเรียน รมว.สธ.ในประชุมทุกวันพุธ เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ให้กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพสำรวจปริมาณการรับประทาน Folic ให้ชัดเจนวิธีการติดตามความก้าวหน้า จะหาวิธีช่วยติดตามอีก ๓ เดือนข้างหน้า	- ผตร./สธน.
๕. การจัดสรรเงินงบประมาณ UC เพิ่มเติม	- การใช้ k๒ แทน k๑ ขอให้ทุกเขตเช็คเงินของเขตว่าเงินไปหน่วยบริการแล้วหรือยัง และเร่งรัดทุกเขตส่งแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ใช้ พิจารณากำหนดค่า K๒ ของเขต ให้ สปสช.เขต เพื่อแจ้ง สปสช.ส่วนกลางรวบรวมเสนอคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน และใช้ประกอบการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายนอกต่อไป	- ผตร./สธน.
๖. การจัดสรรตำแหน่งข้าราชการและการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	- ขอให้เขตบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๑ เพื่อเสนอ อภพ.สป ภายใน ๑๙ ก.ค.๖๑ หลังจากนั้น สป. จะแจ้งให้ จ.ทราบ บางเขตมีขึ้นบัญชีไว้แล้ว หน่วยงานที่ยังไม่ขึ้นบัญชีให้สรรหาบรรจุภายใน ๓๐ ก.ย.๖๑	- ผตร./สธน. - บค.
๗. ความก้าวหน้าการปฏิรูปเขตสุขภาพ	- รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการการปฏิรูปเขตสุขภาพ	- ผตร./สธน.
๘. การติดตาม กำกับ ตรวจสอบ คุณภาพ ข้อมูลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (Cockpit)	- ผাগผตร./สธน. เข้าดูระบบที่ http://๒๐๓.๑๕๗.๑๐๔.๖๘/cockpit/ และให้ข้อเสนอแนะด้วย	- ผตร./สธน. - กตร.
๙. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป	- กำหนดการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขครั้งต่อไป วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑	- กตร.

นางชนิตา เกียรติพัฒนกุล

นางสาวนวลภรณ์ เจริญรอด

สรุปการประชุม

ผู้ตรวจการประชุม